



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๗ ข่าวดัง ๒๐,๙๔๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

โครงการเพชรในตม

เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ยั่งยืน โดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มาจากครอบครัวยากจน ซึ่งเรียนดี มีความประพฤติดี ได้มีประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมในเชิงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้นำความรู้กลับไปเผยแพร่และพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีอุดมการณ์ เสียสละ เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติในอนาคต



“เพชรในตม”

สร้างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเยาวชนไทย
โครงการที่มีคุณค่าและสมควรได้รับการสนับสนุน



รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง “การประเมินผลโครงการเพชรในตม” ระบุว่า โครงการเพชรในตมเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และยังได้รับการคัดเลือก จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สาขาพัฒนาการสังคม (ด้านความมั่นคง) ประจำปี ๒๕๔๐ จากการติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งได้บรรจุเป็นครู ณ ภูมิภาคเหนือหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ของตนเองหรือหมู่บ้านใกล้เคียง พบว่า ได้รับคำชมเชยและยอมรับว่า มีคุณค่าจากโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำ

ประวัติความเป็นมา

ในขณะที่ประเทศไทยต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ และเร่งเสริมสร้างความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมจิตวิทยา ด้านการเมืองการปกครอง ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ ในชนบทห่างไกลนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ พลเอก อานันท์ กาลังเอก อธิบดีผู้บัญชาการทหารสูงสุด รักษาการผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จัดทำโครงการ “เพชรในตม” โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) และมีผลการเรียนดี แต่ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำการคัดเลือก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ซึ่งในระยะแรกของการจัดทำโครงการฯ พลเอก อาทิตย์ ่วมกับ กอ.รมน. ได้มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งเป็นกองทุน ชื่อว่า “กองทุนกำลังเอก (เพชรในตม)” เพื่อเป็นทุนเริ่มแรกที่ใช้จ่ายในการในโครงการฯ โดยใช้ออกผลจากกองทุนฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งต่อมา พลเอก อาทิตย์ ได้มีความห่วงใยในนิสิตเหล่านี้ที่ต้องพักอาศัยอยู่ตามหอพักของเอกชน ซึ่งอาจได้รับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี จนอาจขาดความสนใจต่อการศึกษา กอปรกับผู้ปกครองส่วนใหญ่



มีฐานะยากจน จึงได้หาพื้นที่ในบริเวณ มศว. เพื่อสร้างหอพัก ให้ นิสิตในโครงการฯ ได้พักอาศัยภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดย มศว. และ กอ.รมน. ได้ประสานงานการก่อสร้างจนสำเร็จ และ นิสิตได้เข้าไปพำนักอยู่จนถึงปัจจุบัน

จำนวนนิสิต/บัณฑิตเพชรในตม

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๙ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๔๐ เปิดรับสมัครจากหมู่บ้าน อพป. ทั้งประเทศ ปีละ ๓๐ คน ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๔๔ ได้ขยายผลโครงการฯ โดยเปิดรับ นิสิต จาก ๓ จังหวัดชายแดน เพิ่มอีกจังหวัดละ ๕ คนต่อปี รวม ๑๕ คน และล่าสุดเมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กอ.รมน. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับ มศว. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีมติ เห็นชอบให้มีการขยายการรับ นิสิตโครงการเพชรในตม ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ ๕ คน รวมจำนวน ๑๕ คนต่อไป แต่เนื่องจากการรับสมัคร นิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา จึงให้เปิดรับ นิสิตโครงการเพชรในตมเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและครูประจำการในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง ที่มีการดำเนินงานตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ให้เพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาสูงขึ้นถึงระดับปริญญา
๒. เพื่อคัดเลือกบุคคลากรที่มีแววของความเป็นครู ใจรักวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นครูที่ดี เปรียบเสมือนเพชรน้ำหนึ่งในวงการครูตามที่กำหนด
๓. เพื่อร่วมมือประสานงานกับโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในการพัฒนาบุคคลให้มีความพอ อั้นจะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ บรรลุตามเป้าหมาย

การบูรณาการความร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา กิจกรรมพิเศษ และอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ตลอดหลักสูตรทั้ง ๕ ปี โดยให้สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ทำหน้าที่คัดเลือกเยาวชนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ทั่วประเทศ เข้ามาศึกษาต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จัดหาที่พักอาศัย ให้การศึกษาเล่าเรียน และทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับ นิสิตตลอดหลักสูตร ทั้ง ๕ ปี
- กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่จัดหาอัตราเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ให้เป็นข้าราชการในท้องถิ่นของนิสิตแต่ละคน

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้น และงบประมาณของกองทุนที่จัดตั้งไว้มีอยู่จำกัด ทำให้ นิสิตฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น กอ.รมน. จึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปให้การสนับสนุนหรือร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ แก่ นิสิตโครงการเพชรในตม โดยติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. โทร. ๐ ๒๖๕๘ ๓๓๓๐๐ E-mail : mass_isoc@hotmail.com

